

Số: 194 - BC/HNDT

Kiên Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2024

## BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024.**

### I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

#### 1. Công tác chỉ đạo, triển khai tháng hành động năm 2024

Thực hiện theo Công văn số 948-CV/HNDTW ngày 05/11/2024 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành Công văn số 505-CV/HNDT, ngày 11/11/2024 chỉ đạo các cấp Hội triển khai và phối hợp tổ chức thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái, thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

#### 2. Phát động tháng hành động

Thực hiện theo chủ đề "Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới" Chỉ đạo Hội nông dân các cấp phối hợp ngành phụ nữ và các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên các phương tiện thông tin đại chúng và lồng ghép trong các hoạt động đa dạng tùy vào từng địa phương với các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong hội viên nông dân và nhân dân tại các địa phương.

#### 3. Nội dung hoạt động đã triển khai

Phối hợp tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các buổi sinh hoạt của chi, tổ Hội, về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và hội viên nữ, trẻ em nói riêng, vai

trò của việc tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh; website, ứng dụng (app) Nông dân Việt Nam; Phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ các nạn nhân, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bóc lột, người chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu; Tuyên truyền qua mạng xã hội (app Nông dân Việt Nam, facebook, fanpage ....) từ đó tiếp cận được với tới nhiều người dân hơn, đặc biệt là hội viên, nông dân trẻ để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái; Tuyên truyền và thông tin cho cán bộ, hội viên nông dân biết được đường dây nóng miễn phí 18001768 của Hội Nông dân Việt Nam chuyên tư vấn, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực để kịp thời phản ánh khi nó trường hợp xâm hại, bạo lực xảy ra. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện chế độ, chính sách kịp thời và đúng pháp luật bảo đảm quyền lợi hợp pháp. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới, phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, giữ gìn an ninh trật tự tại cộng đồng dân cư. Thông qua các hội nghị tập huấn, tọa đàm đã giúp cho cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức, kỹ năng truyền thông về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình. Từ đó tích cực tham gia phòng, chống bạo lực gia đình; chăm sóc, hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bị bạo lực gia đình; giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương. Qua đó đã tuyên truyền đến hội viên nông dân được 1.854 cuộc/1.551.343 lượt người nghe

## **II. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Kết quả đã đạt được**

Công tác bình đẳng giới được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp. Trong đó Hội làm công tác phối hợp triển khai thực hiện. Nhiều gia đình đều được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò trách nhiệm của gia đình đối với xã hội, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình... tham mưu tạo điều kiện để hội viên là nữ tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc, nhiệm vụ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực trong gia đình.

### **2. Tồn tại, khó khăn**

Luật Bình đẳng giới mang tính lồng ghép, cần có sự phối hợp cao và chặt chẽ giữa các bên liên quan, do đó, trong quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, tư tưởng định kiến giới vẫn còn một số ít tồn tại trong nhân dân.

Chưa có những biện pháp hiệu quả trong việc ngăn chặn những hành vi vi phạm Luật phòng, chống bạo lực gia đình; tình trạng bạo lực gia đình có khả năng xảy ra nhưng khó phát hiện để xử lý kịp thời.

### III. TỔNG HỢP SỐ LIỆU

1. Tổ chức phát động và các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2024

Stt	Hoạt động	Số cuộc/đoàn	Số người tham gia		Cấp triển khai
			Nam	Nữ	
		927	10.200	17.610	HND các xã, thị trấn

2. Kết quả truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin cơ sở.

Stt	Nội dung	Số lượng	Số người tiếp cận		Cấp triển khai
			Nam	Nữ	
	Thông tin qua loa đài, tờ rơi, văn bản	927	861.533	662.000	HND tỉnh, HND các Huyện/ thành phố, các xã, thị trấn

1. Sản xuất, phát hành các sản phẩm

Stt	Sản phẩm	Số lượng	Số người tiếp cận		Cấp triển khai
			Nam	Nữ	

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024 của Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang.

**Nơi nhận:**

- TW Hội ND Việt Nam;
- Sở LĐTBXH;
- BTV HND tỉnh;
- Lưu VT, Ban KT- XH.

TM: BAN THƯỜNG VỤ



Đỗ Trần Thịnh